



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ  
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต  
ให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ถ่ายทอดข่าวภาคหลัก  
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการสร้างการรับรู้  
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้ส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม  
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้าง  
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ในทุกช่องทาง ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ หรือสื่อใหม่ต่างๆ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์  
ได้ขอความร่วมมือในการถ่ายทอดข่าวภาคหลัก จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุม  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
มีมติให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ  
วิทยุกระจายเสียง ดำเนินการถ่ายทอดข่าวภาคหลัก ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. และ ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.  
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอ.เอ็ม.  
๘๙๑ กิโลเฮิร์ตซ์ ทุกวัน ทั้งนี้ ให้สถานีที่ยังมิได้มีการถ่ายทอดข่าวภาคหลักในช่วงเวลาดังกล่าว ดำเนินการแก้ไข  
ผังรายการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และเสนอผังรายการต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ  
กิจการโทรทัศน์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงขอให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ  
วิทยุกระจายเสียง ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ดังกล่าวข้างต้น

จึงขอประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธรากร ตันชสิทธิ์)  
เลขาธิการ กสทช.